

กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ
๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ แจ้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ด้านละสองคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อเสนอรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ภายใน ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เหลือด้านละสองคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายชื่อพร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เหลือด้านละหนึ่งคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง
ภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

**กำหนดการดำเนินการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา**

วัน เดือน ปี	การดำเนินการ
๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา - ครู / ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เสนอชื่อพร้อมประวัติผู้ดำรงตำแหน่งครูที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคน และผู้รับรองต้องเป็นผู้บังคับบัญชาหรือครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ - ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เสนอชื่อพร้อมประวัติผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนรับรอง - บุคลากรทางการศึกษาอื่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เสนอชื่อพร้อมประวัติบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๑) / (๒) ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีบุคลากรทางการศึกษาอื่นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนรับรอง
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เหลือตำแหน่งละสองคน
ภายใน ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ส่งรายชื่อพร้อมประวัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมรายชื่อพร้อมประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
ภายใน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายชื่อบุคคลพร้อมประวัติถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ
๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘	อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือตำแหน่งละหนึ่งคนต่อหนึ่งเขตพื้นที่การศึกษา
ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘	เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณาแต่งตั้ง
ภายใน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา